

# Forward Hearts

## รายละเอียดการบริจาค

หมายเลขอ้างอิง

(หมายเลขอ้างอิงของแบบฟอร์มกิจกรรมสำหรับลูกค้า  
ซึ่งระบุโดย Stryker, LP-XX หรือ HS-XXX-XX)

\*ช่องที่ต้องกรอก

วันที่:

### รายละเอียดของผู้รอดชีวิต/องค์กรที่ทำการบริจาค

ชื่อผู้รอดชีวิต*		ตำแหน่ง (หากมี)	
โทรศัพท์*		อีเมล*	
วันที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน (SCA)*		เวลาที่เกิด SCA	
สถานที่ที่เกิด SCA (บริษัท/สถาบัน)*			
ที่อยู่*			
เมือง/มลรัฐ*			
รหัสไปรษณีย์/ประเทศ*			
ชื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/องค์กร			
หมายเลขประจำเครื่อง AED (หากทราบ)			
สถานที่นั้นได้เครื่อง AED อย่างไร	ชื่อมาจาก:		
สถานที่นั้นได้เครื่อง AED มาเพราะเหตุใด	ได้รับการบริจาคโดย:		
คำพูดจากผู้รอดชีวิต:			

### รายละเอียดขององค์กรที่รับบริจาค

ชื่อองค์กร*			
ที่อยู่*			
เมือง/มลรัฐ*			
รหัสไปรษณีย์/ประเทศ*			
ชื่อบุคคลติดต่อ*		ตำแหน่ง (หากมี)	
โทรศัพท์*		อีเมล*	
วันที่บริจาค*			
รุ่นของอุปกรณ์ที่บริจาค	HeartSine SAM 350P (กึ่งอัตโนมัติ) HeartSine SAM 360P (อัตโนมัติเต็มรูปแบบ)		
ประเภทการบริจาค*	ประกาศการบริจาคด้วยชื่อของฉัน ประกาศการบริจาคของฉันโดยไม่ระบุชื่อของฉัน อย่าประกาศการบริจาคของฉัน		
เครื่อง AED ที่บริจาคจะวางไว้ที่ใด			
คำพูดจากผู้รับบริจาค			

### ความยินยอมในการประมวลผล

บุคคลจะกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย Stryker

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_\* (ชื่อบุคคล) ให้สิทธิแก่ Stryker ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า/บุตรหลานของข้าพเจ้า ซึ่งรวมถึง  
รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลสุขภาพ (วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทางการแพทย์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของคุณและยืนยันความสมัครใจของคุณที่จะเข้าร่วมโปรแกรม  
Forward Hearts

ข้าพเจ้าทราบดีว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาที่ได้มีการบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะถอนความยินยอม  
ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะทำเช่นนั้นเมื่อใดก็ได้

	ผู้รอดชีวิต	ตัวแทนของ Stryker
ชื่อตัวบรรจง*		
ลายมือชื่อ*		
วันที่/เวลา*		
ระบบบันทึก (ที่มีเอกสาร):		

โปรดยื่นแบบฟอร์มนี้เมื่อคุณได้ 1) ยื่นแบบฟอร์มกิจกรรมสำหรับลูกค้าและไฟล์เหตุการณ์จากเครื่อง AED และ 2) ได้รับการแจ้งเตือนจาก  
Stryker ว่าเหตุการณ์ของคุณเข้าข่ายสำหรับ Forward Hearts ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปที่: [forwardhearts@stryker.com](mailto:forwardhearts@stryker.com)

# คำแถลงความเป็นส่วนตัวของ Forward Hearts Stryker

## บทนำ

Physio-Control, Inc ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stryker Corporation (“บริษัท”) จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการประมวลผลอื่น ๆ สำหรับข้อมูลบางอย่างที่สามารถระบุตัวตนได้เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าของ HeartSine® หรือ LIFEPAK® (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อยืนยันตัวตนของคุณในการเข้าร่วมโปรแกรม Forward Hearts โดย Stryker จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมผ่านโปรแกรม Forward Hearts ไปแบ่งปันกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนี้เมื่อใดก็ได้

Stryker ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้รับนั้นมาจากตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจ Stryker พยายามที่จะรักษาความไว้วางใจนั้นโดยยึดมั่นในหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และคุ้มครองข้อมูลสำหรับโปรแกรม Forward Hearts อย่างไร

## ขอบข่าย

คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านแบบฟอร์มรายละเอียดการบริจาคของ Forward Hearts และผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณเลือกใช้ในการส่งข้อมูลที่ร้องขอ

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีการใช้ในที่นี้คือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลธรรมดาได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือหาตำแหน่งที่ตั้งของบุคคลดังกล่าวได้ ซึ่งก็คือข้อมูลใด ๆ ที่เมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะสามารถใช้ระบุตัวบุคคลธรรมดาได้อย่างสมเหตุสมผล ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อหรือผลการระบุตัวตนสำหรับการประเมินหรือการศึกษาทางสถิติจะไม่อยู่ภายใต้คำจำกัดความนี้

คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม การใช้ และการแจกจ่ายของ Stryker เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Stryker อาจแตกต่างกันไปตามธุรกิจของ Stryker และประเทศที่ Stryker ดำเนินกิจการอยู่ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

## การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเข้าร่วมโปรแกรม Forward Hearts ซึ่งช่วยให้ผู้รอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันสามารถบริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าให้กับองค์กรหรือองค์กรการกุศลได้นั้น Stryker จะกำหนดให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลขององค์กรที่จะได้รับบริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าลงในแบบฟอร์มรายละเอียดการบริจาคของ Forward Hearts ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรวบรวมในขอบข่ายของโปรแกรม Forward Heart จะไม่มีการแบ่งปันกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ

Stryker จะกำหนดให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณในการเข้าร่วมโครงการริเริ่มของ Forward Hearts ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น Stryker จะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้โดยแบบฟอร์มรายละเอียดการบริจาคของ Forward Hearts หรือผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

Stryker จะมีมาตรการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะตามที่กฎหมายให้อนุญาตเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและให้สถิติเหล่านี้แก่ผู้อื่นในรูปแบบผลรวม ซึ่งข้อมูลได้มีการลบการระบุตัวตน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมนั้นอาจรวมถึง

- รายละเอียดข้อมูลติดต่อส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ เช่น วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งคุณได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ของ HeartSine หรือ LIFEPAK

Stryker จะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

## มูลฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดย Stryker โดยอาศัยมูลฐานจาก

- (1) คุณซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งบริษัทจะต้องการยืนยันตัวตนของคุณและรับรองเจตจำนงของคุณในการเข้าร่วมโปรแกรม Forward Hearts
- (2) การประมวลผลคือการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ทางกฎหมายซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม ในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งศาลหรือคำขออื่น ๆ จากรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและส่งไปยังรัฐบาลระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

## การถ่ายโอนข้ามพรมแดน

เท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลมีการถ่ายโอนออกนอกประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ เช่น การถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Stryker ในประเทศอื่น ๆ รวมถึงในสหรัฐอเมริกา วิธีการใช้และคุ้มครองข้อมูลของคุณในประเทศเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ต่างออกไป Stryker จะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการได้รับการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อกำหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้มาตรฐานที่รับรองว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับที่ Stryker นำมาใช้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

## คำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

Stryker จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้ใดก็ตามที่เราทราบว่ามียายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้จากผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็ก เมื่อมีการร้องขอ ผู้แทนโดยชอบธรรมดังกล่าวก็มีสิทธิในการดูข้อมูลที่เด็กให้ไว้และ/หรือเรียกร้องให้ลบข้อมูลนั้น

## ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูล

Stryker จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจนครบถ้วนตามที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

## การแบ่งปันข้อมูล

Stryker อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไปแบ่งปันกับบริษัทหรือตัวแทนที่ทำการบำรุงรักษาทางเทคโนโลยีหรือดำเนินงานในนามของเราเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการลูกค้าและการกระจายการสื่อสารทางการตลาด Stryker ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการรายอื่นที่อาจเคยทำหน้าที่บางอย่างในนามของบริษัทและผู้ที่เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตั้งใจไว้ ได้แก่ การสนับสนุนของศูนย์บริการลูกค้า การส่งหรือประมวลผลทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการวิเคราะห์หรือการโฮสต์ข้อมูลบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

Stryker จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงของบุคคลภายนอกดังกล่าว

## การรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้ Stryker จึงมีระบบควบคุมทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางการบริหารจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต Stryker จะประเมินมาตรการป้องกันเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใหม่ๆ ให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่ภัยคุกคามเหล่านี้ค่อยๆ เป็นที่รู้จัก

## สิทธิ

คุณสามารถติดต่อเราโดยตรงเมื่อใดก็ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจยังคงมีการเก็บรักษาตามขั้นตอนและกระบวนการเก็บรักษาบันทึกภายในของเราหรือเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป ในฐานะเจ้าของข้อมูลซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ Stryker เก็บไว้ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะร้องขอจาก Stryker ในเรื่องต่อไปนี้

- (1) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- (2) การแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- (3) ข้อจำกัดในการประมวลผล
- (4) การหยุดการประมวลผลชั่วคราวตามการคัดค้าน
- (5) การเคลื่อนย้ายข้อมูล – ความสามารถในการย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น และ
- (6) การถอนความยินยอมจากการประมวลผล การถอนความยินยอมไม่ได้ทำให้การประมวลผลที่อาศัยความยินยอมและเกิดขึ้นก่อนการถอนความยินยอมนั้นกลายเป็นโมฆะ

## การปรับปรุงค่าแกลงความเป็นส่วนตัว

ค่าแกลงความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ค่าแกลงนี้จะได้รับการปรับปรุงและจะมีประกาศแจ้งให้ทราบในเวลา/ในกรณีที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงค่าแกลงความเป็นส่วนตัวนี้ในสาระสำคัญจะมีผลบังคับใช้ในเวลาที่เราประกาศแจ้งเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าว ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ Stryker อาจขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสาระสำคัญที่เราทำกับค่าแกลงความเป็นส่วนตัวนี้

ค่าแกลงนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2018

## การติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับค่าแกลงความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเรา Stryker จะพยายามตอบกลับโดยเร็วที่สุด หากเราไม่สามารถตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหาก你不พึงพอใจกับคำตอบที่ได้รับจากเรา คุณสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลในประเทศของคุณ

## โปรดส่งไปรษณีย์ไปที่

Stryker Corporation

ถึง: Global Privacy Director

2825 Airview Boulevard

Kalamazoo, MI 49002

[europa.privacy@stryker.com](mailto:europa.privacy@stryker.com) และ [globalprivacy@stryker.com](mailto:globalprivacy@stryker.com)